

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย เลื่อนฉวี ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้คำแนะนำประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเมตตา ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้กรุณาแนะนำ ชี้แนะประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเมตตา ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง

ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์หมวดวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันนำไปสู่ความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้งขอขอบพระคุณ บุคลากร ในส่วนบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนด้วยดี

ขอขอบคุณพสธร พันธุ์สุวรรณ ประธานกรรมการนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่น 51 ที่ได้เสียสละเวลาทั้งในการติดต่อประสานงาน แนะนำทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ขอขอบคุณสมาชิกคลินิกวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงให้กำลังใจผู้เขียนในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสมอมา

ผู้เขียนขอขอบคุณคุณสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ 3 และ พี่ ๆ น้อง ๆ กลุ่มงานคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ที่ให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือตลอดมา ตลอดจนเพื่อน ๆ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของผู้เขียนทุกท่าน สัม อุษ เน็ด เวิร์ด ปู นนท์ น้องแมก น้องกวาง นิต ภัทร พี่นะ และโดยเฉพาะคุณ เอมอชมา บุญเกิด ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ มหาชน 54 ทุกคน น้องนุช น้องกีฟ น้องแบงค์ และโดยเฉพาะคุณธนิพัน ศรีกำธร ที่คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยดีอยู่เสมอ

เหนือสิ่งอื่นใด การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจะสำเร็จลงมิได้ หากปราศจากกำลังใจจาก บิดา มารดา อันเป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน รวมไปถึงทุกคนในครอบครัวพวกสนิท ที่คอยเป็นกำลังใจ และคอยสนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ตั้งใจไว้

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ อยู่บ้าง ผู้เขียนขออุทิศให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผู้แต่งตำรา บทความต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หากมีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

สุพัตรา พวกสนิท